

# บริษัทซีเอ เทคโนโลยีแต่งตั้ง มาร์ติน แมคเคย์ เป็นผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น



บริษัทซีเอ เทคโนโลยีแต่งตั้ง มาร์ติน แมคเคย์ เป็นผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

บริษัทซีเอ เทคโนโลยี ประกาศแต่งตั้งมาร์ติน แมคเคย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โดยมีผลนับตั้งแต่บัดนี้ในทันที โดยผู้บริหารคนเดิม เคนเนท อาร์เรดอนโด ประธานบริษัท ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับมาร์ติน แมคเคย์ จนกระทั่งสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2017 เพื่อให้การสานต่อตำแหน่ง และการทำงานต่อไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์และพนักงานในบริษัท โดยหลังจากนั้น เคนเนท อาร์เรดอนโด จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ในบริษัทซีเอ เทคโนโลยีนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 ต่อไป

มาร์ติน แมคเคย์ จะปฏิบัติหน้าที่จาก สำนักงานในสิงคโปร์และรายงานขึ้นตรงกับอดัม เอลสเตอร์ ซึ่งเป็นประธาน ฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไประดับโลกของบริษัท โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันยอดการเติบโตโดยช่วยให้ทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุคเศรษฐกิจแอปพลิเคชัน โดยจะทำหน้าที่ด้านบริหารทั้งการขาย และการพัฒนาธุรกิจ ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ใต้หวันและประเทศไทย

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผู้บริหารมือดีที่มีความสามารถสูงในระดับของมาร์ติน มาร่วมทีม” อดัม เอลสเตอร์ ประธานฝ่ายปฏิบัติงานทั่วไประดับโลก บริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าวพร้อมกับเสริมว่า “ผมมีความเชื่อมั่นว่ามาร์ตินจะนำทีมนี้ไปสู่ ก้าวของการเติบโตใหม่และเดินทางต่อไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าและ พาร์ทเนอร์ของเราหาโอกาสใช้ประโยชน์เปลี่ยนผ่านธุรกิจและสร้างมูลค่าทางธุรกิจใหม่ขึ้นมาในระยะยาว และผมอยากขอขอบคุณ เคนเนท อาร์เรดอนโด ที่ได้ช่วยสร้างรากฐาน ของการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทซีเอเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา”

“ทั้งอดัมและผม ไม่เคยสงสัยเลยว่า ยุทธศาสตร์และโอกาสต่างๆ ของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะรุดหน้าต่อไปภายใต้การนำของมาร์ตินและ เราสามารถสานต่อความสำเร็จที่ได้บรรลุมาในภูมิภาคนี้และนำบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ไปสู่เส้นทางใหม่ของการเติบโตต่อไป” เคนเนท อาร์เรดอนโด กล่าว

แมคเคย์มีประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในหลายภาคส่วน ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเข้าเคยนำทีมซอฟต์แวร์ระดับ

เอนเทอร์ไพรซ์ และทีมการขายแซนแนลธุรกิจใหญ่ในยุโรป ในสหรัฐและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ส่วน  
ประสบการณ์ก่อนหน้าที่จะร่วมงาน กับซีเอ เทคโนโลยีนั้น เขาเคยมีบทบาทนำในหลายบริษัทข้ามชาติรายใหญ่เช่น  
PeopleSoft/Oracle และ Verisign เป็นต้น นอกจากนี้เขายังเคยเป็นCEOของบริษัทNeverfail ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  
โซลูชันระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับลูกค้า และก่อนหน้านั้นเคยเป็นCEOของบริษัทCalyx Managed  
Services ซึ่งมีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านการขยายตัวและผลกำไรภายในช่วงเวลา 18 เดือนที่บริหารงาน

“ผมเองรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมทีมกับซีเอ เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และมี  
โอกาสขยายงานธุรกิจในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างสูง” มาร์ติน แมคเคย์ กล่าวพร้อมกับเสริมว่า “ด้วยโซลูชันที่เรา  
มีครบวงจรและแรงสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ของเรา ทำให้เรามีที่มั่นที่ดี ในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเรา  
สามารถวางแผนสร้างและบริหารจัดการระบบแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัย เพื่อนำเสนอลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

มาร์ติน แมคเคย์ สำเร็จการศึกษาด้าน ภาษาศาสตร์ใหม่จาก มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและ  
รักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้  
องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับ  
เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไป  
จนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ [www.ca.com](http://www.ca.com)